



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๔๐๖

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง)/

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ตามที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้สรุปการครบรอบของหลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา (TQF) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ แล้วนั้น

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิจารณาแล้ว มีมติให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการดำเนินการนำข้อมูลสรุปการครบรอบของ หลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ตลอดจนแนวทางการเร่งรัดติดตามหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑) ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดทำหนังสือแจ้งคณะ/วิทยาลัย ทราบเกี่ยวกับ ขั้นตอนการดำเนินการของหลักสูตร และข้อมูลหลักสูตรที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุง และให้คณะ/วิทยาลัย แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของ หลักสูตร ให้มหาวิทยาลัยทราบ

๒) ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดทำแผนการนำเสนอหลักสูตรที่ครบรอบ ดำเนินการของปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑ เพื่อเร่งรัดการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการนำเสนอ สภามหาวิทยาลัย ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นเรื่องสำคัญ หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดควรมีมาตรการในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับคณะต้องกำกับดูแลและสร้างความเข้าใจร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างใกล้ชิด อีกทั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูง เมื่อถึงระยะเวลาที่ควรปรับปรุงหลักสูตรคณะต้องดำเนินการแจ้งเตือนไปยังประธานหลักสูตรเพื่อผลักดันให้ดำเนินการตามระบบและกลไกที่วางไว้อย่างเคร่งครัด

สำหรับปัญหาเรื่องอาจารย์ประจำหลักสูตร นั้น เพื่อให้การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละคณะ ควรพิจารณาปรับแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร โดยให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอคณะกรรมการประจำคณะเพื่อรับทราบและกลั่นกรองคุณสมบัติ ก่อนส่งให้สำนักบริหารฯ ดำเนินการ

๒. การกลั่นกรองผลงานทางวิชาการควรปรับระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรตั้งคณะทำงานหรือทีมงานเพื่อผลักดันและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบข้อมูลสรุปการครบรอบของหลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ตามที่เสนอ

๒. เห็นชอบแนวทางการเร่งรัดติดตามหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุง ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ และให้สำนักบริหารฯ ดำเนินการต่อไป

๓. ให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง) และผู้อำนวยการสำนักบริหารฯ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ